

แปลงใหญ่ผักกอยธยาจับมือโลตัส

● เพิ่มช่องทางตลาดส่งสินค้าคุณภาพถึงผู้บริโภค

นายสำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายพระราชบัญญัติรัฐบาลต้องการส่งเสริมการประสานพลังระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินตามนโยบายนี้มาต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการรวมกันผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใช้ตลาดนำการผลิต ตั้งแต่การวางแผน เพาะปลูกไปถึงการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการผลิตให้เข้าสู่ระบบ GAP ของสินค้าเกษตร ตลอดจนการตลาดที่น่าเชื่อถือให้เกษตรกรแปลงใหญ่ รองรับผลผลิตที่จะออกสู่ท้องตลาดตลอดทุกช่วงฤดูกาล การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา กับห้างเทสโก้ โลตัส วันนี้ ถือเป็นมิติของการส่งเสริมการเกษตร ที่จะสร้างความมั่นคงของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ให้มั่นใจว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีตลาดรับซื้อแน่นอน ที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5 แสนมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 3 ล้าน นับได้ว่าเป็น

อีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายมาขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การผลิต ทำให้สินค้าเกษตรจากชุมชนกระจายไปถึงมือผู้บริโภคทั่วถึง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เกษตรกร

น.ส.จิราภรณ์ เลหาะรัตนะวิบูลย์ หัวหน้าแผนกธุรกิจอาหารสดของเทสโก้ โลตัส กล่าวเพิ่มเติมว่า เทสโก้ โลตัส ดำเนินการตามแนวทางพระราชรัฐ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กับเทสโก้ โลตัสผลักดันให้มีช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งช่วยวางแผนการซื้อ-ขายผลผลิตสินค้าเกษตร ช่วยกันรักษาเสถียรภาพของราคาเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ขณะที่นายสำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าการรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักของอ.ผักไห่ ทำให้เกษตรกรเข้มแข็งมั่นคงด้านอาชีพและรายได้มากขึ้น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านความรู้และงบประมาณบางส่วน ทำให้แปลงใหญ่ผักมีเงินทุน เมื่อร่วมมือกับเทสโก้

โลตัส จำหน่ายผักต่างๆ ทำให้เกษตรกรพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ขายพืชผักได้ในราคาเป็นธรรม และมีปริมาณรับซื้อที่แน่นอน เกษตรกรรู้จักวางแผนการเพาะปลูกเหมาะสม นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกแปลงใหญ่ต่อไป